



GRAMMY ลั่นผลงานพลิกกำไร

■ รุกหนักโฮมช้อปปิง ■ เดินหน้าแผนไอพีโอ“ONE”



ธนากร มนูญผล

นิเวศ คอนเน็คท์ – GRAMMY หวังผลงานปี 64 พลิกกำไร หลังปรับโครงการสร้างธุรกิจเสริมเรียบร้อย พร้อมเตรียมแผนจัดคอนเสิร์ตและออกฉายหนังใหม่ รุกหนักธุรกิจโฮมช้อปปิง

นายธนากร มนูญผล รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายงาน Group Investment บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงาน [อ่านต่อหน้า 2](#)

SONIC ลุยซื้อกิจการ
เล็งฮ่องกง-สิงคโปร์
ต่อยอดโลจิสติกส์
นิเวศ คอนเน็คท์ - SONIC เดินหน้าแผนซื้อกิจการต่างประเทศ ไฟล์ฮ่องกง-สิงคโปร์ คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้ หวังช่วยขยายฐานธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร พร้อมตั้งเป้า 2 ปีปล่อยสินเชื่อบริการรถบรรทุก 500 ล้านบาท

ดร.สันติ สุข โฆษกอาณาจักรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC เปิดเผยว่า บริษัทมีความสนใจขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าและมองหาโอกาสที่จะซื้อกิจการต่างประเทศในลักษณะ M&A บริษัทในเกาะฮ่องกงและในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าและขนส่ง รวมทั้งมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปผลซื้อกิจการได้ภายในปีนี้

[อ่านต่อหน้า 2](#)

TEAMG หวังงานใหม่มือแตะ4พันล. เดินหน้าธุรกิจใหม่หวังลดความเสี่ยง



อภิชาติ สระมูล

นิเวศ คอนเน็คท์ - TEAMG คาดปี 64 ปริมาณงานรถส่งมอบพุ่งแตะ 4 พันล้านบาท พร้อมชิงงานทั้งภาครัฐ-เอกชน เดินหน้ารุกธุรกิจใหม่หวังกระจายความเสี่ยงธุรกิจเดิม

นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะสามารถส่งมอบ (Backlog) ปี 64 จะเพิ่มขึ้นเป็น [อ่านต่อหน้า 2](#)



พีทีจี-กฟผ.เปิดสถานีชาร์จ EV ในบิ๊ม
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า ELeXby EGAT สถานีแรกในประเทศไทย ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาปากช่อง 3 จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก นางสาวนันทิกาทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานในพิธี และนายชินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยาน





GRAMMY

ของบริษัทในปี 64 คาดว่าจะกลับมาอีกรีกครั้ง จากปีก่อนที่มีผลขาดทุน 175 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการปรับโครงสร้างของธุรกิจไปแล้วเสร็จ ทำให้ไม่ต้องบันทึกผลขาดทุนอีกแล้ว โดยในปี 64 บริษัทมีแผนจัดงานคอนเสิร์ตจำนวน 15 งาน และมีภาพยนตร์ที่เตรียมออกฉายจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งคาดว่าจะทยอยออกมาในช่วงไตรมาส 4/64 ขณะที่ธุรกิจเพลงยังมีปัจจัยบวกจากการที่บริษัทนำเพลง และผลงานต่างๆ ให้บริการในออนไลน์ ดิจิทัลแพลตฟอร์มของพันธมิตรต่างๆ ซึ่งสามารถทำรายได้เข้ามาค่อนข้างมาก และยังเป็นธุรกิจที่มี

แนวโน้มเติบโตขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงการรับชมของผู้บริโภคที่ใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันธุรกิจเพลงยังคงมีสัดส่วนรายได้มากที่สุดของบริษัทที่ 55%

สำหรับธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในปีนี้นี้คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ในระดับตัวเลข 2 หลัก จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การใช้จ่ายใช้สอยเริ่มกลับมาดีขึ้น และ การที่บริษัทวางแผนร่วมมือกับพันธมิตรในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อกระตุ้นและ ดึงดูดความน่าสนใจในการซื้อสินค้า

ล่าสุด บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท โรจิสติกส์ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด(มหาชน) หรือ KISS และ บริษัท ดีไอดี โบไอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ

DOD ในการเตรียมออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชงออกมาจำหน่าย โดยเป็นโอกาสในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาสร้างโอกาสในการแข่งขันในภาวะที่ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศแข่งขันกันอย่างรุนแรง

ในส่วนของแผนการนำ บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONE) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือของ GRAMMY เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องรอการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหลังขายหุ้น IPO บริษัทจะเหลือสัดส่วนถือหุ้นใน ONE 25% จากปัจจุบันถือหุ้น 31.27% ●



TEAMG

4,000 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนมีปริมาณงานรอส่งมอบอยู่ทั้งสิ้น 3,297 ล้านบาท โดยในปีนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ราว 353 โครงการ และอยู่ระหว่างติดตามเพื่อเข้ารับโครงการรวมถึงเข้าประมูลอีกจำนวน 124 โครงการ ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าระหว่างปีจะมีงาน

โครงการขนาดใหญ่จากทางภาครัฐออกมาจำนวนมาก เนื่องด้วยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ลงทุนร่วมภาคเอกชน (PPP) อาทิ รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ รถไฟทางคู่และการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางขยายธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรม(Non-Consulting Business) หรืออาจเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมียอดอุปสงค์เพื่อต้องการลดการพึ่งพิงรายได้ในส่วนธุรกิจหลักในส่วนเดียวซึ่งจะลดความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจ Non-Consulting Business จะร่วมกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในแต่ละสาขานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในโครงการ

สำหรับโครงการที่บริษัทสนใจเข้าลงทุนจะเน้นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการด้านพลังงานทดแทน ประเภท โซลาร์รูฟๆ ที่เป็น Private PPA ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเข้าไปดำเนินงานแล้ว รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรในการทำ District Cooling System หรือโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” และมีแผนการลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาสำหรับอาคารสาธารณะ หรือ นิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านคมนาคมขนส่ง ●

SONIC

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีถึงแม้ว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะมีปัญหาได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ จนส่งผลให้ราคาตู้คอนเทนเนอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เนื่องจากมีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีกับสายการบินเรือต่างประเทศ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดตู้คอนเทนเนอร์สามารถรองรับให้บริการลูกค้าประจำได้ในทุกอุตสาหกรรมและคาดว่าปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จะคลี่คลายไป



ดร.สันติสุข
โมะฮาณันท์

ในทิศทางที่ดีขึ้นในไตรมาส 2/64
ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมวงเงินประมาณ

500 ล้านบาท เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อในช่วง 2 ปีนับจากนี้ (64-65) เพื่อปล่อยสินเชื่อรถหัวลากให้กับพันธมิตร ภายใต้โมเดล “โลจิสซิ่ง” โดยปีนี้ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 200 ล้านบาท และปี 65 จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มเป็น 300 ล้านบาท ซึ่งโมเดลดังกล่าวนอกจากจะทำให้บริษัทมีรายได้จากอัตราดอกเบี้ยการปล่อยสินเชื่อแล้ว ยังจะช่วยต่อยอดการดำเนินงานหลักของกลุ่ม SONIC ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพราะลูกค้าที่มาขอสินเชื่อรถหัวลากก็จะถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งบริษัทจะมีงานขนส่งสินค้ารองรับให้กับลูกค้าที่มาขอสินเชื่อควบคู่ไปด้วย ●



GBS แหะลงทุนหุ้นรับอานิสงส์วัคซีน

นิวส์ คอนเน็คท์ – GBS ประเมินหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนจากแรงกดดันดัชนี FTSE Rebalance ลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นมีผล 19 มี.ค. นี้ มงกรอบดัชนี 1,530 - 1,600 จุด

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน จากปัจจัยกดดันอยู่ที่การปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยของดัชนี FTSE Rebalance ซึ่งจะมีผลในวันที่ 19 มีนาคมนี้ จึงให้การคาดการณ์เคลื่อนไหวของดัชนีที่ 1,530 - 1,600 จุด

อย่างไรก็ตาม ยังคงจับตามลประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการจัดประชุมกรม. การประชุมร่วมรัฐสภา และการแถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์แถลงส่งออก-นำเข้า และการประชุมกนง. ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนในเดือนมีนาคมต่อเนื่อง

ขณะที่ปัจจัยบวก อาทิ ประธานาธิบดี



วิลาสินี บุญมาสูงทรง

โจ ไบเดน แห่งสหรัฐลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ อีกทั้งยังสั่งการให้รัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนภายในวันที่ 1 พ.ค. นี้ โดยคาดหวังว่า สถานการณ์ในสหรัฐจะกลับคืนสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 4 ก.ค. ซึ่งเป็นวันชาติของสหรัฐ และกระทรวงพาณิชย์เผยยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือนม.ค. พุ่ง 21.90% ที่มูลค่า 1.28 แสนล้านบาท

ด้านการค้าชายแดนบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 27 เดือน นักลงทุนทยอยรับปัจจัยดังกล่าวไปบ้างแล้ว

ดังนั้น ฝ่ายวิจัยจึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ THG, BDMS, BCH, RAM, PRINC และ VIH รวมทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนพาสปอร์ต ได้แก่ AWC, MINT, CENTEL, CPN, CRC, SPA และ AOT

ภาพข่าว



NER ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน

นายชุตินิธิ์ จึงธนะสมบุญรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทปี 2564 ณ โรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

PROEN จัด Analyst Meeting ระดมทุน mai

คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเยี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บมจ. โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Analyst Meeting เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัท และแผนการเข้าระดมทุน รวมถึงกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 2 ปีนี้ โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 86 ล้านหุ้น

